



นโยบายงานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง จรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ (Ethics and Professionalism)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



นโยบายงานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง จรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ (Ethics and Professionalism)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน Global Internal Audit Standards 2024 ได้ปรับปรุงกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานทางวิชาชีพสากล ด้านจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ งานตรวจสอบ จึงได้ปรับปรุงจรรยาบรรณของนักตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลจึงได้ออกนโยบายงานตรวจสอบ เรื่อง จรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ Ethics and Professionalism ไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ของนักตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐาน ซึ่งจะก่อให้เกิดพื้นฐานและบ่มเพาะความไว้วางใจในอาชีพการตรวจสอบภายใน ของนักตรวจสอบภายใน ทุกคนจึงจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ อันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และความเที่ยงธรรมของการตรวจสอบภายใน

จรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ (Ethics and Professionalism)

1. การแสดงออกถึงการยึดหลักคุณธรรม Demonstrate Integrity :

คุณธรรม คือ ความประพฤติที่มีลักษณะเป็นการยึดมั่นในหลักศีลธรรมและจริยธรรม รวมถึงการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และความกล้าหาญในการกระทำ โดยอิงตามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะเผชิญกับแรงกดดันให้ทำในทางอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองหรือสถาบันฯ

คุณธรรม เป็นรากฐานของหลักการข้ออื่นภายใต้จรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงความเที่ยงธรรมความสามารถในหน้าที่ การใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม และการรักษาความลับ คุณธรรมของนักตรวจสอบภายในมีความสำคัญยิ่งในการสร้างความไว้วางใจและการได้รับความเคารพนับถือ

นักตรวจสอบภายใน ถูกคาดหวังให้พูดแต่ความจริงและทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจหรือยากลำบากก็ตาม

2. การดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม Maintain Objectivity :

นักตรวจสอบภายใน จะดำรงไว้ซึ่งทัศนคติที่เป็นกลางและไม่มีอคติเมื่อให้บริการ ตรวจสอบและทำการตัดสินใจต่าง ๆ และต้องไม่รับสิ่งของใด ๆ ทั้งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลใด ๆ โดยไม่สมควรทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่น

3. การแสดงออกถึงความสามารถในหน้าที่ Demonstrate Competency :

นักตรวจสอบภายใน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงได้ และรับทำงานเฉพาะบริการที่ตนมีหรือสามารถได้มาซึ่งความสามารถที่จำเป็นเท่านั้น และต้องดำรงไว้และพัฒนาซึ่งความสามารถในหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการตรวจสอบภายใน

4. การใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม Exercise Due Professional Care :

นักตรวจสอบภายใน ต้องใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมในการวางแผนและการให้บริการ โดยการประเมินลักษณะสถานการณ์และความต้องการของงานที่จะให้บริการ ต้องใช้ความช่างสงสัยในทางวิชาชีพเมื่อทำการวางแผนการตรวจสอบ ต้องดำรงไว้ซึ่งทัศนคติที่รวมถึงความอยากรู้อยากเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณตรงไปตรงมาและมีความซื่อสัตย์ ต้องแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้องกันหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด

5. การดำรงไว้ซึ่งการรักษาความลับ Maintain Confidentiality :

นักตรวจสอบภายใน ใช้และปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม ต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนในการปกป้องข้อมูลและแสดงออกซึ่งความเคารพต่อการรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว และความเป็นเจ้าของของข้อมูลที่ได้รับเมื่อให้บริการตรวจสอบหรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากเสียจากมีหน้าที่ในทางกฎหมายหรือทางวิชาชีพกำหนดให้กระทำการดังกล่าวได้

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

(นางสาวปิยะมล บุญชื่น)

หัวหน้างานตรวจสอบ